

SMT เปิดรับตัวแทนจำหน่ายรองรับการเติบโตตัว สินค้าเพื่อสุขภาพ



SMT เปิดรับตัวแทนจำหน่ายรองรับการเติบโตตัวสินค้าเพื่อสุขภาพ งดกลยุทธ์ลงทุนน้อยและไม่ต้องสต็อกสินค้า
เจาะกลุ่มหารายได้พิเศษ

เอสเอ็มทีปรีนเซสรุกตลาดด้านตัวแทนจัดโปรโมชันสมัครตัวแทนขาย “ลงทุนน้อยเพียง 3,900 บาทพร้อมรับสินค้า
20 ประเภท ยืนยันไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่มีภาระในการจัดส่ง เจาะกลุ่มผู้สนใจสร้างอาชีพและหารายได้พิเศษ
มั่นใจสินค้ามีคุณภาพเป็นที่รู้จักขายง่ายเพราะบริษัทฯ สนับสนุนด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุภาพร วิกฤษณาคม กรรมการบริหารด้านการตลาด บริษัท เอสเอ็ม ที ปรีนเซส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เปิดตัวและทำการตลาดสินค้าหลายประเภท
เช่น สบู่ควินนส์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับลดน้ำหนัก zo-ko รวมทั้งมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร
เสริมเพิ่มขึ้นอีกหลายแบรนด์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ทั้งด้านการขายและข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้
ตัวแทนจำหน่ายมีศักยภาพในการทำงานท่ามกลางการแข่งขันของตลาดและผ่านมาได้รับความสนใจจากบุคคล
ทั่วไปเพื่อสอบถามเรื่องการสมัครเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจทั่วไป บริษัทฯ จึงได้จัดโปรโมชันในการสมัครเป็นตัวแทนขาย โดยการลงทุน
เพียง3,900 บาท จะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้ทุกประเภทซึ่งมีจำนวนกว่า 20 แบรินด์
และได้รับสินค้ามูลค่า 3,900 บาท พร้อมบัตรแสดงการเป็นตัวแทนขาย นอกจากนี้ยังได้อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครตัวแทนขายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้า
เพียงแจ้งคำสั่งซื้อและโอนเงินเข้าค่าสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเองโดยไม่ต้องรับภาระในการจัดส่ง

“บริษัทฯ มั่นใจว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายขายจะมีการโอกาสเติบโตในธุรกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้
ในระดับสูงอย่างไม่ยาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ดี และทำให้ผู้
บริโภคเกิดความเชื่อมั่นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทขายได้ง่าย โดยในปีนี้นี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทุ่มงบประมาณใน
การทำตลาดกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้มากขึ้นโดยยังคงเน้นหนักไปในการทำตลาดผ่านออนไลน์ ทั้งการ
ตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย และเพิ่มช่องทางในการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับทำตลาดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสและ

จดจำแบรนด์

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559

LINE: @quinns, <https://www.facebook.com/quinnssoap/> , <http://www.quinnssoap.com/>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณธีรพร